

Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, PC04, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người cũng như những hệ lụy nó gây ra cho xã hội. Trong đó, đã phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố và các cấp hội phụ nữ tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy cho 10.000 học sinh và hội viên phụ nữ. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức viết tin, bài, phóng sự tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động cũng như cách phòng tránh và đấu tranh với tội phạm ma túy. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, đơn vị chủ động lên kế hoạch xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm phức tạp về ma túy tập trung đấu tranh.

Bắt nhiều vụ phạm tội về ma túy

Sau hơn 20 ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy (từ ngày 1 - 23/6), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh đã bắt 12 vụ phạm tội về ma túy, qua đó triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy từ tỉnh ngoài về Thái Bình tiêu thụ, xóa 1 điểm ma túy phức tạp.



Lực lượng công an khám xét phương tiện nghi có cất giấu ma túy.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng PC04, Công an tỉnh đã xóa nhiều điểm, đường dây ma túy phức tạp đem lại niềm tin trong nhân dân. Trong đó, đã triệt xóa 2 đường dây vận chuyển ma túy phức tạp. Điển hình: Sau hơn 1 tháng cứ trình sát theo dõi đường dây vận chuyển ma túy từ Nam Định về địa bàn giáp ranh hai huyện Kiến Xương và Thái Thụy

tiêu thụ, hồi 14 giờ 30 phút ngày 20/6/2020 tại trục đường 457 thuộc thôn Dục Dương Đông, xã Trà Giang (Kiến Xương), lực lượng PC04, Công an tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Tiến Đoàn đang có hành vi bán ma túy trái phép,

thu giữ tại chỗ 31,021 gam Methamphetamine, 2 điện thoại di động, khám nhà đối tượng thu 0,192 gam heroin. Đoàn là đối tượng ma túy, hình sự phức tạp với 2 tiền án về ma túy. Hồi 13 giờ ngày 13/6/2020, tại tổ 8, phường Hoàng Diệu

(thành phố Thái Bình), PC04, Công an tỉnh đã xóa thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Hà Nam về thành phố Thái Bình tiêu thụ. Lực lượng công an đã bắt quả tang Hoàng Văn Thắng, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú thôn Tiên

La, xã Đoàn Hùng (Hưng Hà), chỗ ở hiện nay số 189, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đang có hành vi bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 108 viên ma túy tổng hợp dạng MDMA có trọng lượng 31,030 gam. Trước đó, hồi 17 giờ ngày 9/6/2020, các trinh sát Phòng PC04 bắt quả tang Trần Thị Loan, sinh năm 1988, trú tại tổ 4, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) đang có hành vi bán ma túy cho các đối tượng nghiện ma túy. Khám xét khẩn cấp trên người và nơi ở của Trần Thị Loan, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 2,946 gam Kentamin, 2,5456 gam heroin, 1 cân điện tử cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Loan là đối tượng ma túy rất phức tạp với 2 tiền án về ma túy, khi ra tù Loan không tu chí làm ăn mà lại tiếp tục thực hiện hành vi giao rắc "cái chết trắng". Trước khi bị bắt Loan là đối tượng hoạt động buôn bán ma túy phức tạp tại khu vực chợ Quang Trung.

Trung tá Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng phòng PC04, Công an tỉnh cho biết: Hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa hình thành các ổ nhóm và đường dây buôn bán ma túy phức tạp nhưng gần đây xuất hiện một số đối tượng tình nguyện mang ma túy với số lượng lớn vào Thái Bình tiêu thụ. Buôn

bán ma túy siêu lợi nhuận, do đó các đối tượng đã bất chấp quy định của pháp luật, bán rẻ dạo dục, lương tâm, gieo rắc "cái chết trắng" cho xã hội. Chúng hoạt động với nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội. Thời gian gần đây tội phạm ma túy lợi dụng mạng xã hội để buôn bán ma túy. Với địa bàn có đông người nghiện, cộng thêm giao thông thuận lợi nên tội phạm ma túy từ các tỉnh phía Bắc và các địa phương lân cận đã không từ bỏ thủ đoạn này để vận chuyển ma túy vào địa bàn tiêu thụ. Nguy hại hơn, chúng lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật sử dụng phụ nữ có thai, đang nuôi con (dưới 36 tháng tuổi), người già, trẻ em... vào đường dây buôn bán ma túy, do đó công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn.

Cuộc chiến với tội phạm ma túy ngày càng gian nan. Các đối tượng ma túy có nhiều tiền án, tiền sự, rất liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng" để chống trả lực lượng truy bắt. Nhưng với tinh thần "Vi nước quên thân, vì dân phục vụ", lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vẫn ngày đêm bám tuyến, bám địa bàn, đấu tranh, ngăn chặn "cái chết trắng", bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

NGUYỄN TÙNG

Giao lưu trực tuyến "Tư vấn mùa thi - định hướng nghề nghiệp năm 2020"

Tối ngày 24/6, Báo Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến trên Báo Thái Bình điện tử "Tư vấn mùa thi - định hướng nghề nghiệp năm 2020".

Phát trên truyền hình trực tuyến Báo Thái Bình điện tử, các vị khách mời đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi của các em học sinh, các bậc phụ huynh về các nội dung xoay quanh kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm 2020 như: những thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; phương án xét tuyển đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; định hướng chọn trường, chọn nghề cho học sinh; ngành giáo dục và các giải pháp tổ chức thành công, an toàn kỳ thi... Chương trình đã thu hút hàng nghìn lượt theo dõi và tương tác của các em học sinh và các bậc phụ huynh.

Chương trình giao lưu trực tuyến "Tư vấn mùa thi - định hướng nghề nghiệp năm 2020" được Báo Thái Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức liên tục 3 năm gần đây nhằm cung cấp những kiến thức quan trọng và bổ ích cho các em học sinh, góp phần vào việc tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

P.V

Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh



Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình thông tin tới học sinh một số ngành nghề phù hợp để lựa chọn.

Sáng ngày 24/6, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình phối hợp với Trường THPT Đồng Quan (Đồng Hưng) tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho các em học sinh.

Hơn 900 học sinh của 3 khối 10, 11, 12 Trường THPT Đồng Quan được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tư vấn về lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân, điều kiện gia đình; những lời khuyên, chia sẻ thiết thực gắn với việc học tập, rèn luyện, hướng đi cần thiết đối với khả năng học tập. Các em học sinh cũng được cung cấp những thông tin cơ bản, chính sách tuyển sinh, học tập, làm việc tại một số nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... hoặc cơ hội ứng tuyển, tiếp xúc với các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong tỉnh.

Thông qua buổi tư vấn giúp các em định hướng nghề nghiệp, nắm bắt được nhu cầu tìm việc làm của từng ngành nghề, từ đó có sự lựa chọn phù hợp.

NGUYỄN CƯỜNG

THÀNH PHỐ Hội nghị báo cáo viên

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Bình vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); thông tin tình hình Biển Đông thời gian gần đây.

Qua hội nghị giúp các báo cáo viên nắm bắt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng và định hướng tuyên truyền của ban tuyên giáo các cấp để tổ chức thông tin, tuyên truyền tại địa phương, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng dư luận những thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

MINH NGUYỆT

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận bệnh nhân Vũ Thị Vượng, xã Liên Hoa (Đông Hưng), 102 tuổi và bệnh nhân Nguyễn Thị Vân, xã Thụy Việt (Thái Thụy), 101 tuổi bị gãy cổ xương đùi do bị ngã, trong đó bệnh nhân Nguyễn Thị Vân đã điều trị đáp lá hơn 1 tháng nhưng không khỏi. Bà Tống Thị Miên, người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Vân chia sẻ: Do mẹ tôi tuổi đã cao, sợ sức yếu không chịu được phẫu thuật nên gia đình chọn điều trị bằng phương pháp bó lá. Song sau khi bó lá thì cụ đau đớn, chân sưng phù nề. Hơn 1 tháng điều trị không khỏi, gia đình quyết định đưa cụ vào Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bông, Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Kết quả chụp phim cho thấy xương đùi của mẹ tôi đã bị di lệch nhiều, được chỉ định phẫu thuật. Sau quá trình điều trị, thực hiện phẫu thuật ít xâm lấn, đến nay mẹ tôi có thể vận động nhẹ, không còn đau đớn. Thấy mẹ bình phục nhanh, vui tươi, gia đình tôi rất cảm ơn các bác sĩ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bông cho biết: Gãy cổ xương đùi thường gặp ở những người cao tuổi do chỉ một chấn thương rất nhẹ. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ đầu

Phẫu thuật thành công gãy xương đùi cho 2 bệnh nhân trên 100 tuổi

Nhiều bệnh nhân khi bị gãy xương đã lựa chọn điều trị bằng phương pháp bó lá. Có trường hợp đã được điều trị khỏi song cũng không ít trường hợp "tiền mất tật mang", mất nhiều thời gian điều trị, không khỏi mà còn dễ lại đi chứng nặng nề. Hiện nay, việc điều trị bệnh nhân gãy xương đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện bằng phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn. Phương pháp này đem lại hiệu quả tích cực, vết mổ nhỏ, ít đau, thời gian hồi phục nhanh và có thể thực hiện được ở những bệnh nhân cao tuổi.



Bệnh nhân Nguyễn Thị Vân, xã Thụy Việt (Thái Thụy), 101 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

năm đến nay, Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bông đã tiếp nhận hơn 100 bệnh

nhân bị gãy xương, trong đó chủ yếu là người cao tuổi. Trong số những bệnh

nhân điều trị tại Khoa có bệnh nhân Vũ Thị Vượng và Nguyễn Thị Vân là 2 bệnh

nhân cao tuổi nhất. Ngoài gãy cổ xương đùi, bệnh nhân Nguyễn Thị Vượng còn bị gãy xương cẳng tay trái, còn bệnh nhân Nguyễn Thị Vân đã bó lá khoảng 1 tháng nhưng không khỏi, việc vận động bị hạn chế và đau đớn. Sau khi chụp X.quang, phát hiện bị gãy đầu trên xương đùi trái, gãy mâm chày trái, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm: Để điều trị bệnh nhân gãy xương, 3 năm trở lại đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn trong gãy cổ xương đùi. So với phương pháp đắp lá và phương pháp mổ mở, phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn hiệu quả hơn, cố định xương vững

chắc, bệnh nhân ít đau sau khi phẫu thuật. Vết mổ có tiết diện nhỏ, đối với cụ Vân vết mổ chỉ dài 3,5cm và vết mổ của cụ Vượng là 6cm. 2 ngày sau mổ, sức khỏe của các bệnh nhân đã hồi phục. Dự kiến từ 5 - 7 ngày các bệnh nhân có thể ra viện, sinh hoạt bình thường. Đây là phương pháp hiện đại đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sau khi điều trị.

Đối với bệnh nhân bị gãy xương, nhất là người già nếu không được phẫu thuật ngay, bệnh nhân sẽ chịu đau đớn trong suốt cuộc đời. Do đó, bệnh nhân rất cần được phẫu thuật sớm. Phương pháp bó lá có thể thành công với gãy xương kín, không quá nghiêm trọng. Nếu nắn chỉnh không chính xác dù xương có liền nhưng sẽ không theo đúng hình dáng ban đầu, thậm chí tàn phế. Các bác sĩ khuyến cáo, gãy xương là vấn đề ngoại khoa nên trước khi điều trị, bệnh nhân cần phải chụp X.quang, không nên nghe theo những lời đồn mà đến các cơ sở chữa trị không uy tín, không có giấy phép hành nghề, vừa mất tiền không khỏi lại gây ra các biến chứng nặng hơn, ảnh hưởng đến quá trình điều trị về sau.

HOÀNG LANH

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Không hút thuốc sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Thuốc lá không chỉ là nguyên nhân gây bệnh ung thư phổi, các bệnh phổi mạn tính mà nó còn tác động lên hệ tim mạch và làm tăng nguy cơ mắc bệnh động mạch vành, tăng huyết áp, đại tiểu đường... Chính các bệnh lý này tác động lẫn nhau gây ra vòng xoắn luẩn quẩn làm cho bệnh càng thêm trầm trọng. Những người bỏ hút thuốc lá sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Bằng các cơ chế đa dạng, hút thuốc lá nguyên nhân dẫn đến các bệnh tim mạch. Trước tiên biểu hiện chứng xơ vữa động mạch, làm tăng sự kết dính tế bào máu, tăng chứng loạn nhịp tim; giảm sự luân chuyển ô xy, người hút thuốc gặp các nguy cơ này nhiều hơn người không hút thuốc. Trong số các bệnh về tim, người hút thuốc có nguy cơ cao nhất tăng huyết áp, đại tiểu đường... Chính các bệnh lý này tác động lẫn nhau gây ra vòng xoắn luẩn quẩn làm cho bệnh càng thêm trầm trọng. Những người bỏ hút thuốc lá sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Cao huyết áp
Trong vòng vài phút hút thuốc, nhịp tim bắt đầu tăng. Nhịp tim có thể tăng cao tới 30% và trở lại bình thường trong 10 phút hút thuốc. Để phản ứng lại sự kích thích này mạch máu co bóp lại buộc tim phải

hoạt động nhiều hơn để luân chuyển ô xy. Việc hút thuốc lặp lại không chỉ làm tăng huyết áp mà còn biến đổi huyết áp. Khi huyết áp tăng thì bản thân hiện tượng này đã gây bệnh tim và nguy hiểm hơn là tăng huyết áp cao ảnh hưởng nghiêm trọng tới tim.

Bệnh tim do suy yếu mạch vành
Các bệnh tim do suy yếu động mạch vành chiếm khoảng hơn nửa các bệnh liên quan tới tim mà nguyên nhân là do hút thuốc. Hút thuốc là nguy cơ tiềm tàng phát triển bệnh xơ vữa động mạch, dẫn tới bệnh tim. Chứng xơ vữa động mạch là do tích lũy các chất béo trong động mạch và gây cản trở và làm hẹp các động mạch mà chính bộ phận này cung cấp máu cho hoạt động cơ tim. Các chất bám lại động mạch sẽ làm giảm lượng máu chảy và có thể tăng huyết áp. Hút thuốc tác động tới một số phần khác của bệnh tim, vì vậy dù một ít thuốc lá mỗi ngày sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh đáng kể. Nguy cơ mắc bệnh tim là sự kết hợp của huyết áp cao và hàm lượng Cholesterol cao trong máu. Nhìn chung người hút thuốc có nguy cơ từ 2 tới 4 lần mắc các bệnh về tim và lớn hơn 70% chết vì các căn bệnh này so với người không hút thuốc.

Đau thắt ngực và đau tim
Đau thắt ngực hay còn gọi là chứng thiếu máu cục bộ do giảm lượng máu cung cấp tới tim. Hút thuốc thời gian dài gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu, dẫn tới sự co thắt mãn tính cho

động mạch. Mạch máu bị tác động sẽ dễ hình thành mảng bám tạo điều kiện hình thành các cục máu và cản trở động mạch gây ra đau tim. Nếu cơ tim không nhận đủ khí ô xy trong suốt thời gian co bóp thì phần cơ tim có thể tê liệt, kết quả là gây "đau tim". Người hút thuốc lâu năm sẽ phải chịu cơn đau thắt ngực và đau tim ở mức độ cao hơn người không hút thuốc mà họ còn phải chịu đựng các cơn đau tim xảy ra sớm và lặp lại nhiều lần trong cuộc đời. Theo ước tính hút thuốc lá làm tăng nguy cơ tái phát bệnh đau tim trong một năm từ 6,3 - 12,5% so với người không hút thuốc.

Chứng loạn nhịp tim và đột tử
Hút thuốc có thể tác động tới hoạt động bình thường của cơ thể bằng tăng số lượng Catecholamine, các chất hóa học tự nhiên trong cơ thể như Adrenaline. Chính sự tác động này có thể gây ra chứng loạn nhịp tim hoặc nhịp tim không

binh thường. Người hút thuốc thường có nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm loạn nhịp tim gọi là bệnh sóng tim thất não và hoạt động não yếu. Các chứng loạn nhịp tim có thể tăng nguy cơ tử vong cho con người vì phải chịu các cơn đau tim.

Phình động mạch chủ
Những người hút thuốc có nguy cơ cao phát triển các mảng xơ vữa động mạch ở động mạch chủ, động mạch chủ mang máu

người phải chịu căn bệnh này thường có biểu hiện mệt mỏi trầm trọng và hơi thở ngắn. Việc cấy tim là cần thiết cho sự sống sót vì tim bị yếu đi, làm mất đi khả năng thực hiện các chức năng. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện nguy cơ mắc các bệnh có tim ở người hút thuốc lớn hơn người không hút thuốc.

Bệnh cơ tim
Bệnh tim xảy ra trên diện rộng, dẫn đến ảnh hưởng tới cơ tim, những

HOÀNG THIA
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)



THUỐC LÁ Là Kẻ Thù Của Tim Mạch

Ảnh minh họa